

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 193 /CTHADS

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2016

V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch
về công tác bồi thường nhà nước
trong hoạt động thi hành án dân sự

Kính gửi: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố
trực thuộc tỉnh Bình Dương

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 192/QĐ-CTHADS về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong thi hành án dân sự.

Để việc triển khai thực hiện các thông tư liên tịch nêu trên một cách thống nhất và đạt hiệu quả trong thực tế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trên cơ sở Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung các thông tư liên tịch nêu trên, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt đến đội ngũ Chấp hành viên và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự khi phát sinh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Đồng thời xem xét trách nhiệm hoàn trả theo đúng quy định.

3. Chỉ đạo, quán triệt Chấp hành viên và cán bộ công chức trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thực hiện đúng quy định về việc thỉnh thị ý kiến của cơ quan thi hành án cấp trên nhằm tránh những sai phạm dẫn đến trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

4. Thực hiện nghiêm túc về nội dung báo cáo, thống kê theo quy định tại 02 Thông tư liên tịch nêu trên và theo yêu cầu của Cục tại các văn bản trước đây.

